



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 หน้า 12 มูลค่าข่าว 128,436.-

ทปอ.รุกใช้ข้อมูลบิกดาต้าปรับระบบที่แคส

● เทรียนแดงใหญ่ภาพรวมการรับสมัครกลาง ก.ค. ● เล็งนำคณกร่วม รทว.อ.

ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์คืออธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า ทปอ.ได้รับทราบความสับสนในการดำเนินการภายหลังจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยต้องเป็นหน่วยวิจัยและทำหน้าที่วิจัย และเรื่องรูปแบบงบประมาณใหม่ที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว และก็ได้มีการปรับตัวล่วงหน้ารองรับไว้แล้ว ซึ่งได้รับการชี้แจงจากที่มิชชาการของ ทปอ.ว่าประเทศไทยมีความต้องการด้านเกษตร อุตสาหกรรม ด้านใดบ้างเพราะฉะนั้นการเขียนโครงการเพื่อขอของบวิจัยแบบบูรณาการข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัยควรต้องทำอะไรบ้าง โดยงบฯต่างๆจะต้องสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งงบฯบุคลากร งบฯวิจัย ทั้งนี้ เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ รทว.อ.คนใหม่เมื่อใด

ตนจะเชิญ รทว.อ.มาประชุมร่วมกับ ทปอ.เป็นวาระพิเศษ

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความสับสนในการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง แต่มีที่นั่งเหลือกว่า 2 แสนที่นั่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างแรง ทั้งเราได้เรียนรู้จากฐานข้อมูลหรือบิกดาต้าที่ ทปอ.ได้รวบรวมเป็นครั้งแรก ทำให้เห็นพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่เป็นอย่างไร เช่น พฤติกรรมการตัดสินใจเป็นอย่างไร คณะหรือสาขาใดที่เด็กสนใจหรือตัดสินใจ ซึ่งรายละเอียดจะได้รวบรวมและแถลงข่าวชี้แจงให้สาธารณชนเห็นภาพรวมของระบบที่แคสกลางเดือน ก.ค.นี้ เบื้องต้นจากข้อมูลพบว่า ที่แคสรอบแรก มีเด็กสมัครมากที่สุด รอบสอง มีเด็กยืนยัน

สิทธิเข้าเรียนมากที่สุด ส่วนรอบห้ามีเด็กลงทะเบียนน้อยที่สุด เพราะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาเช่นเด็กหนึ่งคนสมัครเรียนในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 หลายแห่ง เพราะรอบแรกไม่ได้จำกัดสาขา ทำให้เด็กสมัครได้หลายแห่งแต่สุดท้ายเด็กก็ต้องเลือกที่เดียวแต่ก็ต้องเสียค่าสมัครจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการกันสิทธิของคนอื่น สะท้อนให้เห็นว่าเราให้โอกาสมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้มีจำนวนไม่มาก ข้อมูลจากบิกดาต้าจะทำให้เราตัดสินใจว่าในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรต่อไป นอกจากนี้ ทปอ.จะระดมความเห็นครั้งใหญ่จากนักวิชาการของ ทปอ., มหาวิทยาลัย, ทีมไอที และที่มิชชาการเพื่อให้ตกลงเลือกแนวคิดและแนวทางการลดวิชาสอบ และระบบที่แคสในอนาคต เพื่อช่วยลดภาระของเด็กๆลดปัญหาการกันที่นั่ง โดยจะประชุมในเดือน ส.ค.นี้

ศ.ดร.สุชัยวีร์กล่าวอีกว่า ทปอ.ได้เชิญอุปนายกสภาวิศวกรให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างสภาวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยมีมาช้านาน สุดท้ายแล้วคนที่เสียหายคือ ประเทศบัณฑิตและภาคอุตสาหกรรม ที่ได้เด็กไม่ตรงกับความต้องการ มหาวิทยาลัยก็ระงับสภาวิชาชีพก้าวถอยไม่เป็นอิสระ ด้านสภาวิชาชีพก็ต้องการมาตรฐานที่แท้จริง ซึ่งต่อไปจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสภาวิชาชีพ กับ ทปอ.ในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ.